



สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society

ประกาศสำนักงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 20 เครื่อง (ไม่รวมอะไหล่)

ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 20 เครื่อง (ไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลาให้บริการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจ้างในครั้งนี้ โดยนิติบุคคลนั้นจะต้องมีเอกสารรับรองการจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นของสอบราคา
2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างครั้งนี้ โดยดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 536,000.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ในสัญญาเดียวและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่สภากาชาดไทยตรวจสอบแล้วเป็นที่เชื่อถือได้ โดยเป็นงานที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี นับถึงวันยื่นของสอบราคาจ้าง โดยต้องแนบสำเนาสัญญาหรือสำเนาหนังสือรับรองผลงานมาพร้อมการเสนอราคางานจ้างครั้งนี้
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและของสภากาชาดไทย
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
6. ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรไฟฟ้าที่ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรควบคุมระดับสามัญ โดยแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมเซ็นยินยอมควบคุมงาน โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวมาพร้อมกับการเสนอราคา
7. ผู้เสนอราคาต้องมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 500kVA (400kW)

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 13 ผู้ไม่มาลงทะเบียนดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามเวลาที่กำหนดไว้ไม่มีสิทธิ์ยื่นของเสนอราคา

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม
1 อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 13 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 3 อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 15

การยื่นของสอบราคาผู้เสนอราคาจะต้องมายื่นซองด้วยตนเองหรือโดยผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจ
เป็นหนังสือ ห้ามยื่นของสอบราคาโดยทางไปรษณีย์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 300.00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่อาคาร
จอดรถหลังที่ 3 ชั้น 13 ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่าง
วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2256-5003 ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2564



(ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิมพ์/ทาน/ ฐานิต
ตรวจ/ นว